

ทิศทางของตลาดหุ้น

ที่บ้านเรากลับมาดูดี
สดใสนั้นอีกครั้ง หลังปัจจัย
เชิงลบกดดันไม่ได้มีเข้ามา
เพิ่ม แม้จะยังขาดปัจจัย

ใหม่ๆ เข้ามาด้วยก็ตาม แต่กับสิ่งที่เห็น พฤติกรรมการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติที่วันวานกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ส่งสัญญาณที่ดีในแง่ของการขายหุ้นที่ลดความร้อนแรงลง
จากช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่นักลงทุนสถาบันกองทุน
เองก็มีการสับขาหลอกออกมาบ้างเช่นกัน ฉวยจังหวะทำกำไรบ้าง
เมื่อโอกาสอำนวย

ด้วยวอลุ่มการซื้อขายที่เกิดขึ้นก็ถือได้ว่าพอพัดพอเหวี่ยงได้
เหมือนกัน ในยามที่ตลาดยังไร้ปัจจัยใหม่ นักลงทุนยังไม่กล้าเสี่ยง
ทุ่มเข้ามาอย่างเต็มตัว แต่ในขณะที่เดี๋ยวก็มีหุ้นไฮด์ใหญ่บางตัว ที่ราคา
หุ้นอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่า พีอี อย่างในตัวของ AOT ที่ออก
อาการไม่ค่อยดีนัก โดยมีแรงขายกดราคาลดลงสวนทาง เพื่อนๆ ใน
กลุ่มหุ้นไฮด์ยักษ์ โดยราคาหุ้นปัจจุบันของ AOT เทรดกันที่ค่า พี/
อี เกือบ 40 เท่าจัดว่าสูงไม่น้อย แม้จะเป็นหุ้นพื้นฐานดีแข็งแกร่ง
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจกึ่งผูกขาด และมีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง
เนื่องก็ตาม แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นเป้าหมายในการปรับพอร์ต
ของนักลงทุนมือใหญ่อยู่เสมอๆ



11



PTTGC

หุ้นดี พื้นฐานแกร่ง
ราคาไม่แพง
จ่ายปันผลดี



อย่างไรก็ตาม ยังมีหุ้นขนาดใหญ่ชั้นนำ และมีผลต่อการ
ขับเคลื่อนของตลาดหุ้นที่วันนี้ต้องจับตา PTTGC ที่ราคาหุ้น
เคลื่อนไหวซื้อขายกันด้วยค่า พีอี ที่ต่ำระดับ 8.75 เท่า P/BV
เพียง 1.18 เท่า เท่านั้นเอง แถมมีปันผลตอบแทนระดับ 5.6%
อีกต่างหาก PTTGC จัดเป็นหุ้นน้ำดี ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เป็น
หุ้นพิมพ์นิยมในตลาดหุ้นไทยมาโดยตลอด และที่สำคัญเป็นหุ้นมี
ชาติตระกูลในเครือของ ปตท.

PTTGC เป็นบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีที่มีความแข็งแกร่ง
เป็นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม และจัดได้ว่าเป็นบริษัทเรือธงของ
PTT ที่ทำธุรกิจด้านเคมีโดยเฉพาะ ด้วยพื้นฐานที่ถือว่าน่าสนใจ
มาก จุดเด่นของ PTTGC คือมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ

ฐานลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ และที่สำคัญคือเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ PTT มีความได้เปรียบ มีความน่าเชื่อถืออย่างมาก นอกจากนี้ โดยธุรกิจของ PTTGC ที่เป็นบริษัทสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะมีกำไรขึ้นๆ ลงๆ ผันผวนตามราคาน้ำมันดิบเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เนื่องจาก PTTGC มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเลยไม่แปลกใจว่าผลประกอบการของ PTTGC จึงค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ผันผวนมากนัก

สำหรับจุดอ่อน คือ ยังไงก็ยังเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ที่อาจจะมียางปีที่ราคาตกต่ำกันทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ก็มีโอกาสที่ผลประกอบการจะผันผวนได้เหมือนกัน อีกทั้งธุรกิจนี้การขยายกิจการมักต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก แต่ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนดังที่กล่าวมาได้อย่างมากเลยทีเดียว

ด้วยในวันนี้ ราคาหุ้น PTTGC มีการปรับตัวลดลงมาจากระดับราคาสูงสุดที่ 105 บาท จนลงมาแถวบริเวณ 70-80 บาท ในขณะนี้ เป็นการปรับตัวลงมากกว่าพื้นฐานที่แท้จริงไปแล้วหรือไม่ หากพิจารณาจากมุมมองของนักวิเคราะห์ ที่คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้ของ PTTGC จะมีกำไรเติบโตสดใสหลังราคาน้ำมัน ทรงตัวเฉลี่ยในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมา